

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายจ่าง ใจกล้า	ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก	จ่าง ใจกล้า
2	นายสุชิน รำพึงจิตต์	รองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก	สุชิน รำพึงจิตต์
3	นายเพียง ทองย้อย	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 2	เพียง ทองย้อย
4	นายพลภัทร ห่วงรักษ์	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 3	พลภัทร ห่วงรักษ์
5	นายเสกสรร สวยล้ำ	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 4	เสกสรร สวยล้ำ
6	นายเสนีย์ ศิริพันธ์	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 5	เสนีย์ ศิริพันธ์
7	นายชลอ แจ้งประจักษ์	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 7	ชลอ แจ้งประจักษ์
8	นายนฤพล ม่วงจาบ	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8	นฤพล ม่วงจาบ
9	นายอภิชาติ ใจเอื้อย	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9	อภิชาติ ใจเอื้อย
10	นายวันชัย อุดลยธรรม	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 10	วันชัย อุดลยธรรม
11	นายสมบูรณ์ ใจกล้า	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 11	สมบูรณ์ ใจกล้า
12	นางพรวิมล ทศนสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12	พรวิมล ทศนสุวรรณ
13	นายบัณฑิต เสียงแจ่ม	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 13	บัณฑิต เสียงแจ่ม
14	นางบุญปลุก รามจุล	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15	บุญปลุก รามจุล
15	นายสุเทพ เกิดสมบูรณ์	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16	สุเทพ เกิดสมบูรณ์
15	พ.อ.อ.การะเวก สีทา	เลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก	พ.อ.อ.การะเวก สีทา

ผู้ไม่เข้าประชุม

1. นายวันชัย วัฒนผดุงเกียรติ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 1 ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายสุรพล ตันกสิกิจ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก	สุรพล ตันกสิกิจ
2	นายอำนาจ แซ่ก้ง	รองนายก อบต.ทุ่งคอก	อำนาจ แซ่ก้ง
3	นายวีระยุทธ ตันทองธัญชัย	เลขานุการนายก อบต.ทุ่งคอก	วีระยุทธ ตันทองธัญชัย
4	นายสมพร ใจชื่อ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2	สมพร ใจชื่อ
5	นางเสาวณี หมื่นราษฎร์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ	เสาวณี หมื่นราษฎร์

6	นางกัญพรพัฒน์ แก้วตา	นักจัดการงานทั่วไป ชก	กัญพรพัฒน์ แก้วตา
---	----------------------	-----------------------	-------------------

เวลา 09.30 น. เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม มีสมาชิกมาเข้าประชุมแล้ว 15 คน ไม่เข้าประชุม 1 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 6 คน ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและทำความเคารพธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ และประธานอ่านประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามลำดับ

เลขานุการสภาฯ ขอความเห็นชอบบันทึกรายงานการประชุมต่อสภาฯ โดยขอบันทึกรายงานแบบย่อ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุญาตให้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ แบบย่อได้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน เรื่องที่ 1. นายวันชัย วัฒนพงศ์เกียรติ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 1 ลาประชุม

เรื่องที่ 2. ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ไปเวลาไลน์ไปแจ้งงานต่างๆก็ได้รับความร่วมมือเรียบร้อยด้วยดี

นายกฯ

ขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานทุกท่านในเดือนที่ผ่านมา 3 ภารกิจ คือวันนวมินทร

มหาราช วันที่ 13 สิงหาคม 2566 (วันสวรรคต ร.9) งานสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล 7 วัน 7 คืน

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-14.00 น. ที่วัดป่าเลไลยก์วิหาร และวางพวงมาลาวันปิยะ

มหาราช วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ด้วยดีตลอดมา

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน ครั้งที่แล้วเป็นประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี

พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ฝ่ายเลขานุการได้ทำสำเนาให้แล้วมี 27 หน้า

เลขานุการ

ขอแก้ไขหน้า 2 ช่องรายชื่อชื่อขอแก้ไขบรรทัดที่ 2 จาก “อำนาจ ปราบใหญ่” เป็น “เสาวณี

หมื่นราษฎร์”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ร

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติด่วน

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน มีเรื่องพิจารณา 5 เรื่อง

เรื่องที่ 1 เรื่องการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง กรณีเนื้อที่น้อยไปจากหลักฐานเดิม
แปลง “แปลงที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 8” หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคอก ขอเชิญเลขานุการรับ

เลขานุการ

ท่านประธานฯ ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เรื่องดังกล่าวเคยเข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก มีมติเห็นชอบให้อำเภอสอง
พี่น้องขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอำเภอสองพี่น้อง ตรวจสอบการออกเอกสาร
สิทธิ์ ของนายดา นางแฉง ใจมั่น ว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ว่าถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากการขอรังวัดออก
เอกสารสิทธิ์นั้นกลุ่มประชาชนหมู่ที่ 8 สงสัยเรื่องการนำ ส.ค.1 เลขที่ 101 วันที่ 24 ม.ค.98 มาออก
เอกสารสิทธิ์เป็น น.ส. 3 เมื่อปี พ.ศ. 2513 ออกเป็นโฉนด เลขที่ 39924 เลขที่ดิน 304 แต่ขอให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งคอกประสานกับอำเภอสองพี่น้อง เพื่อให้อำเภอสองพี่น้องขอออกหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวงเท่าที่ออกได้ไปก่อน ส่วนที่เป็นข้อสงสัยค่อยติดตามให้ครบภายหลัง และรังวัดออกมาได้
เนื้อที่ตามจำนวนเอกสาร ร.ว.9 ไปก่อน ซึ่งกรณีพิพาทระหว่างประชาชนหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคอกมีความ
เคลือบแคลงสงสัยว่านายดา นางแฉง ใจมั่น เอา นำ ส.ค.1 เลขที่ 101 วันที่ 24 ม.ค.98 ซึ่งในนั้นระบุ
สภาพที่ดินว่า “ทำนา” ซึ่งพื้นที่ที่นำมาออก น.ส.3 และโฉนด “เป็นที่ดอน” ซึ่งประชาชนทราบที่ที่ดิน
บริเวณนี้ไม่เคยเป็นที่นามาก่อน และยังมีชื่อเรียกว่าโคกโป่งซึ่งเป็นที่ใช้เป็นที่หลบระเบิดเมื่อครั้ง
สงครามมหาเอเชียบูรพอีกด้วย อำเภอสองพี่น้อง แจ้งว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอำเภอสอง
พี่น้อง รายงานอำเภอสองพี่น้องถึงขั้นตอนการออกเอกสารสิทธิ์ของนายดา นางแฉง ใจมั่น ทราบ
และอำเภอสองพี่น้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกพิจารณาผลการตรวจสอบดังกล่าวและ
ขอความเห็นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประกอบการพิจารณานั้น
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกมีข้อสังเกตสาเหตุที่ดินสาธารณะประโยชน์กลุ่มบ้านเหลื่อ
เนื้อที่ไม่ครบซึ่งหายไปจากเดิมมากนั้น

ประเด็นที่ 1 น่าจะมีการออกเอกสารสิทธิ์ไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้น (นำ ส.ค.1 เลขที่ 101 วันที่ 24 ม.ค.98
ซึ่งในนั้นระบุสภาพที่ดินว่า “ทำนา” ซึ่งพื้นที่ที่นำมาออก น.ส.3 และโฉนด “เป็นที่ดอน” ซึ่งประชาชน
ทราบที่ที่ดินบริเวณนี้ไม่เคยเป็นที่นามาก่อน)

ประเด็นที่ 2 การรังวัดที่ผ่านมา มีการกันเขตทางออกไปทำให้เนื้อที่ลดลง

ประเด็นที่ 3 ฝ่ายปกครองสมัยก่อนอาจกันพื้นที่ไว้ไม่ครบ 25 ไร่ หรือใกล้เคียง (ทำให้พื้นที่ไม่ครบตามจำนวน)

(ก่อนทำเรื่องของออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)พื้นที่ดังกล่าวไม่เคยทราบมาก่อนว่าเป็นพื้นที่ตามพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2524 ทั้งอำเภอสองพี่น้อง) (ตามเอกสารที่แนบ)

นายณฤพล ม่วงจวบ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคอก เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ดำเนินการตามที่เลขาฯ ชี้แจง ซึ่งเห็นควรให้ รายงานให้อำเภอสองพี่น้อง รายงานเสนอให้ กบร.จังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาให้ สำนักงานที่ดินตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวใหม่ เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก พังจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2539 จึงไม่น่าจะรู้ได้ว่าขอบเขตที่ดินแต่เดิมเป็นเช่นไร

ประธานฯ เมื่อเราเคยยืนยันให้ตรวจสอบไปแล้วและสมาชิกในพื้นที่ให้ความเห็นเพิ่มเติมเช่นนี้ เห็นควรให้สภาฯ ได้พิจารณาลงมติการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ดำเนินการตรวจสอบโดย กบร.สุพรรณบุรี ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจสอบเพราะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้น ภายหลังการออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆ ตามที่เลขาฯ และสมาชิกหมู่ที่ 8 ชี้แจง ก็ขอขมติที่ประชุมเลย ขอให้เลขาฯ นำองค์ประชุม (องค์ประชุม 15 เสียง) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ดำเนินการตามที่เลขาฯ และสมาชิกหมู่ที่ 8 ชี้แจง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นควรให้ดำเนินการตรวจสอบโดย กบร.สุพรรณบุรี ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจสอบขั้นตอนการขอออกเอกสารสิทธิ์เสียใหม่ เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก จัดตั้งขึ้นภายหลังการออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆ ตามที่เลขาฯ และสมาชิกหมู่ที่ 8 ชี้แจง (เห็นชอบทั้ง 15 คน)

ประธานฯ เรื่องที่ 2 สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ) และกองช่าง (งานกิจการประปา) ขอโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ ขอเชิญเลขาฯชี้แจงครับ

เลขาฯ 1. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกได้รับมอบรถแบ็คโฮว์ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก แต่อุปกรณ์ต่างๆ ประจํารถไม่มีทำให้การซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายเล็กน้อยเองไม่ได้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นประจํารถไว้เพื่อการซ่อมแซมเร่งด่วน แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งไว้ จำเป็นต้องโอนงบประมาณจากรายจ่ายอื่นมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ดังนี้

พนักงานส่วนตำบล จำนวน 20,000 บาท รวมเป็นงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ทั้งสิ้น 20,000 บาท

รายการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ขอโอนมาจาก

งบบุคลากร รายการเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล จำนวน 40,000 บาท รวมเป็นงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ทั้งสิ้น 40,000 บาท (ตามเอกสารที่แนบ)

การโอนครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ. 27 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธาน

เลขานุการได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็ขอเชิญครับ.....(ไม่มี).....ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอขออภิปรายก็จะขอมติที่ประชุมเลย ขอให้เลขาฯ น้บองค์ประชุม (องค์ประชุม 15 เสียง) สมาชิกท่านใดเห็นขอให้โอนงบประมาณดังกล่าวมาตั้งเป็นรายจ่ายตามที่เลขาฯ เสนอได้ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ในรายจ่ายเฉพาะการได้ดังนี้

งบดำเนินการ

ค่าใช้จ่าย

รายการ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ขอโอนมาจาก งบบุคลากร รายการเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล จำนวน 30,000 บาท รวมเป็นงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ทั้งสิ้น 30,000 บาท วัสดุ

รายการ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ขอโอนมาจาก งบบุคลากร รายการเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล จำนวน 20,000 บาท รวมเป็นงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ทั้งสิ้น 20,000 บาท

รายการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ขอโอนมาจาก งบบุคลากร รายการเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล จำนวน 40,000 บาท รวมเป็นงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ทั้งสิ้น 40,000 บาท

ประธาน

เรื่องที่ 3 ขออนุมัติทำกิจการนอกเขตพื้นที่ตำบลทุ่งคอก ขอเชิญเลขาฯ

เลขาฯ

เรื่องเป็นเรื่องขอตึงขะในพื้นที่เขาและเขาก็เริ่มที่จะถามเรื่องค่าทึงแล้วบังเอิญว่ารถขะเรา ประกวตราคาไปแล้วได้ราคา 2,100,000 เศษ ต่ำกว่าราคากลาง 3 แสนกว่าเกือบ 4 แสน ได้ทำสัญญาจ้างแล้วกำหนดส่งรถภายใน 90 วัน แต่ผู้บริหารต้องไปทำข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วน

ตำบลพลับพลาไชยเพื่อขอทิ้งขยะในพื้นที่เสียก่อนจึงจะไม่เกิดปัญหาจึงนำเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานฯ เลขานุฯ ได้ชี้แจงแล้วมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ....(ไม่มี)...ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอขออภิปรายก็จะขอมติที่ประชุมเลย ขอให้เลขานุฯ นับองค์ประชุม (องค์ประชุม 15 เสียง) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ผู้บริหารสามารถไปทำบันทึกข้อตกลงทำกิจการนอกเขตกับองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชยได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ผู้บริหารสามารถไปทำบันทึกข้อตกลงทำกิจการนอกเขตกับองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชยได้

ประธาน เรื่องที่ 4 ขออนุมัติให้ผู้บริหารทำบันทึกข้อตกลงจ้างรับทิ้งขยะกับบริษัท อุ๋ทอง พลาสมา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (โรงงานไฟฟ้าชีวมวลพลับพลาไชย)

เลขานุฯ ตามที่บริษัท อุ๋ทอง พลาสมา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (โรงงานไฟฟ้าชีวมวลพลับพลาไชย) ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย มีพันธสัญญาในการเก็บรวบรวมและกำจัดขยะในพื้นที่ชุมชนโดยความเห็นพ้องต้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง โดยบริษัท อุ๋ทอง พลาสมา เอ็นเนอร์ยี จำกัด คิดค่าใช้จ่ายในการนำขยะไปทิ้งในพื้นที่ในราคาตันละ 200 บาท ซึ่งถือว่าถูกที่สุดแล้วและเมื่อได้รับทราบทุกขยะมาจะได้ดำเนินการทำสัญญาในการทิ้งขยะกับบริษัท อุ๋ทอง พลาสมา เอ็นเนอร์ยี จำกัด จึงเห็นควรอนุมัติให้ทำบันทึกข้อตกลงจ้างรับทิ้งขยะกับบริษัท อุ๋ทอง พลาสมา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (โรงงานไฟฟ้าชีวมวลพลับพลาไชย) ซึ่งเป็นข้อผูกพันกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกระยะยาวได้

ประธานฯ เลขานุฯ ได้ชี้แจงแล้วมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ....(ไม่มี)...ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอขออภิปรายก็จะขอมติที่ประชุมเลย ขอให้เลขานุฯ นับองค์ประชุม (องค์ประชุม 15 เสียง) สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ผู้บริหารสามารถไปทำสัญญาทำบันทึกข้อตกลงจ้างรับทิ้งขยะกับบริษัท อุ๋ทอง พลาสมา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (โรงงานไฟฟ้าชีวมวลพลับพลาไชย) ซึ่งเป็นข้อผูกพันกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกระยะยาวได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นควรอนุมัติให้ผู้บริหารสามารถไปทำสัญญาทำบันทึกข้อตกลงจ้างรับทิ้งขยะกับ บริษัท อุ๋ทอง พลาสมา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (โรงงานไฟฟ้าชีวมวลพลับพลาไชย) ซึ่งเป็นข้อผูกพันกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกระยะยาวได้

ประธาน เรื่องที่ 5 ร่างข้อบัญญัติตำบล
(กองสาธารณสุขขอถอนเรื่องการพิจารณาออกไปก่อน)

- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบ
- ประธาน เลขามีเรื่องใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็ขอเชิญครับ
- เลขาฯ ขอบคุณท่านประธาน สำนักปลัดขมีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้
- เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1. การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประกาศ ณ 2 ตุลาคม 2566)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- “ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนให้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”
2. การประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศ ณ 30 ตุลาคม 2566)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

3. การประกาศการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และการประกาศการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประกาศ ณ 30 ตุลาคม 2566)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และหนังสือที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นให้คะแนนให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ประธาน

เรื่องที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกได้แต่งตั้ง นางเสาวณี หมื่นราษฎร์ ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ ให้ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป อีกตำแหน่งหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ประธาน

เรื่องที่ 3 กองสาธารณสุขฯ และกองสวัสดิการสังคมฯ ขอเชิญคุณเสาวณี หมื่นราษฎร์ ชี้แจงรับนางเสาวณี หมื่นราษฎร์ ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ และ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ ชี้แจง

เรื่องที่ 1. จังหวัดสุพรรณบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เขากำหนดจะลงตรวจแล้วจึงขอความกรุณาสมาชิก กำหนดผู้ใหญ่บ้านสมาชิก อถล. พนักงานทุกท่าน ถ่ายรูปคู่กับถังขยะเปียกที่แจกส่งทางไลน์ให้กองสาธารณสุขด้วยเวลาเขามาสุ่มตรวจก็จะส่งไปดูตามบ้านท่านเหล่านี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องที่ 2 เรื่องขับเคลื่อนหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ 1 หมู่บ้าน

นางเสาวณี หมื่นราษฎร์ ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ ชี้แจงว่าปีนี้จังหวัดให้ทุกหมู่บ้านดำเนินโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ มีเงื่อนไขต้องมีบ้าน วัด และโรงเรียนอยู่ในหมู่บ้านตำบลละ 1 หมู่บ้าน และต้องมีบันทึกข้อตกลงโครงการ บวร. ซึ่งในพื้นที่เราเข้าองค์ประกอบเพียง 2 หมู่คือหมู่ 3 และหมู่ที่ 12 จากที่ดูแล้วโครงการที่พอจะมีเค้าโครงอยู่แล้วน่าจะเป็นหมู่ 12 มีคุ้มมีบ้านเรือนไม่มาก จึงมี 2 หมู่บ้านที่จะให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกและผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณา

- เลขาฯ ทั้ง 2 หมู่บ้าน หากพิจารณาความเหมาะสมแล้วหมู่ 12 จะทำได้ดีกว่าเพราะหลายปัจจัยทั้งโครงการ บวร. โครงการวัดสัมปยุต โครงการคนดีศรีสุพรรณก็เคยทำแล้วยังมีคุ้มบ้านอยู่และครัวเรือนน้อยก็จะมีความสำเร็จสูงกว่าหมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นหมู่ใหญ่และและเป็นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท ความสำเร็จก็จะอยู่ในเกณฑ์ต่ำจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไรและอีกอย่างเราไม่คิดประกวดแต่ให้มีหมู่บ้านส่งเข้าร่วมโครงการก็พอ
- นางพรวิมล ทัตสุวรรณ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 ชี้แจงว่าตอนนี้หมู่ที่ 12 ไม่เหมือนเดิม เกรงว่าจะทำไม่สำเร็จ
- เลขาฯ ไม่เป็นไรงานทุกอย่างเราต้องช่วยกันคงไม่ปล่อยให้หมู่บ้านทำกันเพียงรำพึงทั้งสมาชิกทั้งผู้ใหญ่บ้าน กำหนดต้องช่วยเหลือกันเมื่อเป็นวัดที่ต้องทำหลายอย่างตามมติคณะสงฆ์แล้ว มีการทำ MOU แล้ว เป็นหมู่บ้านขนาดกลางก็เหมาะสมที่สุดและเราแค่เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเท่านั้น ขอเน้นคือมีหมู่บ้านเข้าร่วมแต่ไม่เน้นการประกวด
- นายกฯ การส่งหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการและที่เลขาฯ ชี้แจงมามันก็สัมพันธ์กับทุกโครงการอยู่แล้ว เมื่อส่งไปแล้วเราก็ต้องช่วยกันคงไม่ปล่อยให้ทำเฉพาะพี่น้องหมู่ 12 ทุกฝ่ายก็จะลงไปช่วยกัน
- ประธาน ถามความเห็นที่ประชุม
- มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นควรให้ส่งหมู่ที่ 12 เข้าร่วมโครงการคนดีศรีสุพรรณของตำบลทุ่งคอก
- เลขาฯ เรื่องที่ 4 โครงการหารายได้จากกาจำหน่ายเสื้อ To Be Number One เนื่องโครงการของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ซึ่งเป็นโครงการให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด แต่ปีนี้จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับงบประมาณลดลงจำนวน 800,000 บาท ทำให้จังหวัดต้องหารายรับเพิ่มโดยการจำหน่ายเสื้อ To Be Number One สีชมพูคล้ายๆกับของอำเภอสองพี่น้อง มี 2 ราคา คือ 280 บาท sideไม่เกิน 3xl และ 300 บาท ขนาดใหญ่กว่า 3xl ซึ่งทราบว่านายกจะซื้อให้ทุกคนเป็นเสื้อที่มงาน และจังหวัดก็ได้ให้ใส่เสื้อสีนี้ในวันอังคารและใส่ผ้าไทยวันพุธแทนให้สมาชิกฯ แจ้งขนาดได้ที่แมว มีแบบหญิง และแบบชาย
- มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
- เลขาฯ เรื่องที่ 5 บัตรกาชาดและบัตรเข้าชมงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ก็ได้รับแจ้งมาแล้วว่าคงขอความร่วมมือจากสมาชิกเหมือนเดิมหมู่ละ 1 เล่มๆละ 1,600 บาท (มีส่วนลด) กำหนดให้ส่งเงินให้กับอำเภอสองพี่น้อง ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 สำหรับเวรร้านกาชาดผมเสนอนายอำเภอสองพี่น้อง ขอเปลี่ยนไม่ให้ตรงกับวันที่ 30 มกราคม นายอำเภอท่านรับปากขอเปลี่ยนให้ตามเสนอ (รอผลคำตอบจากอำเภอฯ)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

นายเสกสรร สวลีล้ำ

ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 4 เสนอว่าในเมื่อถนนหินลูกรัดแต่ละหมู่บ้านชำรุดเงินงบประมาณไม่เข้ายังไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ก็ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกขอร้องค้บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมาปรับเกรดหรือจ้างรถไถมาปรับเกลี่ยกลบหลุมบ่อให้ก่อนก็ยงดี

เลขาฯ

จะแจ้งให้กองช่างทำเรื่องขอรุดชุดปรับเกรดถนนมาดำเนินการให้หากไม่ได้ก็จ้างเอาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ก่อนตัดอ้อยปลายปี

นายเพียง ทองย้อย

ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 2 ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกขยายที่ทำงานให้กับงานป้องกันซึ่งคับแคบมาก

เลขาฯ

ได้กั้นงบต่อเติมก่อสร้างไว้แล้ว 1,500,000 บาท รอกองช่างออกแบบให้เสร็จว่าจะเลือกแบบไหนอยู่ ตอนนี้องสธารณสุขก็คับแคบ สำนักปลัดก็คับแคบ ห้องประชุมก็เต็มไปด้วยสิ่งของก็รื้อสร้างห้องเก็บของด้วย และมีโครงการย้ายศาลพระภูมิเจ้าที่ด้วย สำหรับงานโครงการคงเริ่มได้หลังมกราคม 67 รอเงินเข้าเสียก่อน

ประธาน

ถามนายกฯมีอะไรจะเสนอหรือแจ้งที่ประชุมหรือไม่เชิญครับ

นายกฯ

ต้องขอขอบคุณสมาชิกและพนักงานทุกคนที่เดือนที่ผ่านมา มี 3 กิจกรรมก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี สำหรับเรื่องร้องเรียนและร้องขอให้ดำเนินการปีนี้ได้รล อบจ.มาชุดลอกสวะในพื้นที่ให้เรื่องน้ำท่วมคงไม่มี ผากท่านสมาชิกช่วยเป็นปากเป็นเสียงแทนนายกฯด้วยบางครั้งให้ช่วยอธิบายให้กับผู้ที่ไม่เข้าใจทราบด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างต้องช่วยกัน งบประมาณก็ได้ทุกหมูนายกก็ไม่เคยไปตัดของหมู่ใดหมู่หนึ่งได้เหมือนมากบ้างน้อยบ้างเท่านั้นบางที่เราได้สิทธิไปแล้วก็จะเอาอีกหมู่อื่นก็คงไม่ยอมแต่ละตำบลก็จะเอางานไม่เหมือนกันบางตำบลอยากได้ถนน บางตำบลอยากได้แสงสว่างเราก็อย่าไปเห็นเหมือนเขาทั้งหมดเพราะเงินเรามีจำกัดก็ทำได้เท่าที่มีจะเอาทุกอย่างก็คงจะไม่ได้ งานทุกงานเราต้องช่วยกันไม่ปล่อยให้ต้องไปทำคนเดียวเราต้องร่วมมือกันจากหมู่ๆด้วย บางที่มันก็เหมาะสมแล้วก็ต้องทำไป เราไม่ต้องหวังประกวดแค่หวังให้มีชื่อหมู่บ้านส่งตามกติกาเขาก็ต้องเป็นตามนั้นเพราะบางหมู่อยากทำเช่นหมู่ 2 ก็อยากทำแต่ทำไม่ได้เพราะไม่ไปไปตามหลักเกณฑ์ หมู่เล็กก็ทำงานกว่าหมู่ใหญ่แล้วเราก็ไม่ทอดทิ้งต้องลงไปช่วยกันวัดก็ต้องประกวดเหมือนกันก็ต้องทำและต้องทำทั้งบ้านทั้งวัดทั้งโรงเรียนผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือชุมชน ก็ขอฝากสมาชิกทุกท่านด้วยพวกเรารับอาสามาก็มีหน้าที่ต้องช่วยกันผลักดัน ช่วยกันทำเพื่อให้งานสำเร็จ สำหรับสื่อแมวบอกว่าเส็กจะแน่อัดอัดถ้าใช้เบอร์เดิมถ้าจะให้ดีก็เพิ่มขนาดไปหน่อย

เลขที่ ประธานเห็นของกฐินเยอะเลยขออนุญาตไม่แจกครับ
ประธาน ถามที่ประชุมใครมีอะไรจะเสนออีกเชิญครับ...(ไม่มี)...ถ้าไม่มีขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุม เวลา 12.10 น

(ลงชื่อ) พ.อ.อ.  ผู้จัดบันทึกการประชุม

(การะเวก สีทา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางบุญปลุก รามจุล)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเสกสรร สวยล้ำ)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางพรวิมน์ ทศนสุวรรณ)

รับรองถูกต้อง



(นายจ่าง ใจกล้า)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก